

การสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษ ๑๐๐ ปี ของสหกรณ์ไทย

โดย คณะกรรมการเกษตรกรและสหกรณ์ วุฒิสภา (ตอนที่ ๒)
สรุปโดย มนตรี ณ รัชชี่ อดีตอนุกรรมการการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร

พบกันอีกครั้งกับสาระสำคัญจากผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรวุฒิสภา ตอนที่ ๒ ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว และคงจะเริ่มเข้าเรื่องเลย สำหรับเหตุผลที่ทำการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้ นั้น เนื่องด้วยเห็นว่าสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการผลิต ด้านการบริโภค ด้านการตลาด ด้านการสร้างงาน ด้านการกระจายรายได้ และการให้โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น นั้นหมายถึง การไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ชาติ ได้ ด้วยระบบสหกรณ์

ความจำเป็นที่ว่าทำไมต้องเป็นระบบสหกรณ์ จากการศึกษารูปได้ ๗ ประเด็น คือ

๑. สหกรณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการกำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้ระบบสหกรณ์ (ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นแนวทางในการพัฒนา (ซึ่งจะเรียกว่าสหกรณ์หรือไม่ก็ตาม ความเห็นผู้เขียน) เป็นต้น

๒. สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมทั้งชนบทและในเมือง จากจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีมากกว่า ๑๐ ล้านคน อยู่ในชนบทมากกว่า ๖.๗ ล้านคน ทุนดำเนินงานมากกว่า ๑๑๓ ล้านบาท ปริมาณธุรกิจมากกว่า ๑ ล้านล้านบาท เป็นต้น) (ข้อมูลเป็นข้อมูลในขณะที่ทำการศึกษา ปี ๒๕๕๑.)

๓. สหกรณ์เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน เนื่องจากสหกรณ์เป็นการดำเนินการร่วมกันของสมาชิก บนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย มีความเอื้ออาทรกัน และเชื่อมั่นในการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดี หากได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดการทำกิจกรรม

ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสามัคคีให้แก่คนในชาติ เป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้ชุมชนและสังคม

๔. สหกรณ์เป็นกลไกสร้างการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย..หากได้มีการปลูกฝังระบบสหกรณ์ไว้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับเยาวชน จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยซึมซับไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง เป็นระบบ เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง นักประชาธิปไตยที่ดีในอนาคต ให้แก่ชาติ

๕. ระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ที่ได้รับการยอมรับ บนพื้นฐานการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้เป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน

๖. สหกรณ์เป็นองค์กรที่เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้อุดมการณ์ และหลักการเดียวกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงและพัฒนาได้อย่างเป็นขบวนการ

๗. รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี ๒๔๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ ๑๐๐ ปี

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า ระบบสหกรณ์จึงเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ได้...แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำได้เพราะยังมีปัญหาข้อขัดข้องอยู่ ซึ่งผู้เขียนจะได้นำมาเสนอให้ในฉบับต่อไป...

ขอเชิญส่งบทความหรือข้อคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ลงใน “สารสังกรณ์” ได้ที่

E-mail : Tongraya@hotmail.com